

## ของใช้สำคัญที่ควรจัดไว้ในทุกทริปการเดินทาง

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ย. 2557



ใกล้จะถึงช่วงวันหยุดยาวปลายปีกันอีกแล้ว สาวๆ แต่ละคนคงจะมีแพลนเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศกันใช่ไหมคะ วันนี้เราจึงมีเรื่องดีๆ เกี่ยวกับการจัดกระเป๋าสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยว ซึ่งจะมีสิ่งของที่สุดแสนจะสำคัญจนคุณไม่ควรพลาดที่จะพกติดกระเป๋าไว้สำหรับทุกๆ ทริป ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น เรามาดูกันได้เลยค่ะ

### อย่าลืมยาสำหรับโรคประจำตัวและโรคทั่วไปที่อาจเป็นระหว่างเดินทาง

สิ่งแรกสุดที่สาวๆ ควรจัดเตรียมไว้เป็นอันดับแรก นั่นคือยารักษาโรค ยิ่งถ้าหากสาวๆ มีโรคประจำตัวอยู่แล้วละก็ ย่อมมีปัญหากตามหากคุณลืมยาไว้ที่บ้านอย่างแน่นอน ฉะนั้นควรควรใส่ใจในเรื่องนี้เป็นสำคัญที่สุด นอกจากนี้ ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืดท้องเสีย ยาแก้ไอ และยาทาสำหรับแมลงสัตว์กัดต่อยทั้งหลาย หากมันไม่หนักกระเป๋าจนเกินไป ก็พกไปด้วยเถอะค่ะ กันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ

ทีชาร์ตแบดโทรศัพท์

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือที่ชาร์ตแบดโทรศัพท์นี่แหละคะ  
ยิ่งถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นที่แปลกแหวกแนวเกินใครจนหาหีบห่อไม่ได้ยาก ก็ยิ่งไม่ควรลืมเด็ดขาด  
และถ้าจะให้ดีควรพกที่ชาร์ตแบดเตอริสสำรองพร้อมทั้งชาร์ตไว้ให้เต็มเปี่ยม  
เพื่อที่คุณจะได้สามารถเติมแบดโทรศัพท์ของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าเวลานั้นคุณจะถูกขังตรงไหนก็ตาม

## ชุดชั้นใน

อีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะ เพราะเชื่อได้เลยว่าบางทีสาว ๆ  
มักแต่เลือกหาชุดเดรสตัวโปรดสำหรับใส่ไปงานกับเพื่อนสาว หรือชุดว่ายน้ำตัวเก่ง จนลืมไปว่าชุดชั้นในของคุณนั้น  
ก็ควรจะมีครบหรือมากกว่าจำนวนชุดที่คุณจัดไปเสียด้วยซ้ำ เพราะในบางกรณีเช่น หากคุณเล่นน้ำ  
หรือตะลุยป่าจนเหงื่อท่วมตัว  
คุณอาจจะอาบน้ำหลายรอบซึ่งนั้นก็หมายความว่าชุดชั้นในของคุณจะต้องเปลี่ยนชุดชั้นในด้วยนั่นเอง

## รองเท้าแตะ

เราเข้าใจว่าคุณอยากจะใส่รองเท้าส้นสูงเดินอวดเรียวยาวสวยๆ หรือรองเท้าส้นแบนดีไซ์เก๋ๆ  
หรือแม้แต่ **รองเท้าแตะแบบคาดเชือก** ไซวไปมาดูนามอง แต่ในขณะเดียวกัน  
การที่คุณจะเดินไปห้องพักเพื่อนที่ถัดไปสองหลัง หรือเดินไปริมชายหาด  
หรือแม้แต่อยากจะออกไปเซลฟี่ตัวเองตอนพระอาทิตย์ขึ้น รองเท้าแตะบางพื้นๆ ธรรมดาๆ นี่แหละคะที่จะสะดวก  
ง่าย และฉับไวที่สุด ไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกน้ำ ลุยทราย เดินบนพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ  
หรือต้องมัวมาผูกเชือกเกี่ยวตะขอให้เปลืองเวลา แคกาวชาแล้วสวมบูบ คุณก็พร้อมจะเดินไปไหนต่อไหนได้ในทันที

อย่าลืมนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดในทุกๆ ทริปการเดินทาง ก็รีบมองหาของสำคัญทั้ง 4  
อย่างนี้แล้วจัดวางลงในกระเป๋าเดินทางเป็นชิ้นแรกๆ กันได้เลยคะ รับรองว่าได้ใช้กันอย่างแน่นอน

Cr pic : womanbizlife